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รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2567 

ของ 

บริษทั เฮลท์ลีด จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งรชัโยธนิ ชัน้ 20 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล 

กรุงเทพฯ เลขที ่5 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชมุ ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าประชมุ 

1. ผ.ศ. อภฤิด ี เหมะจุฑา ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นางมทัยา พนัธุกานนท ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

3. นางมารยาท ธรีโตมร กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายศุภกร พนัธุกานนท ์ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

กรรมการเขา้ร่วมประชมุคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71.43 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 

1. นายธนาศกัดิ ์ กุลรตันรกัษ์          กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายรฐัพงศ ์ รตันหริญัญา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ    

1. นางอารยา ตนัธนสนิ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและเลขานุการบรษิทั 

2. นางสาวศศธิร มฤคสนธ ิ ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี

ผู้เข้าร่วมประชมุอ่ืนๆ 

1. นางสาวลสติา มากตั ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 

2. นางสาวอรรถชา เมษนิทรยี ์ ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั 

3. นางสาวมนัญญา ฐตินัินทวรรณ ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั มนัญญา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 

เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระการประชุม นางสาวชญาภรณ์ เจรญิวงศ ์ผูด้ําเนินการประชุม ไดแ้จง้ว่ามผีูถ้อืหุน้เขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองรวม 45 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้160,990,572 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะรวม 48 ราย นับจาํนวน

หุ้นได้ 42,608,862 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมรวมทัง้สิ้น 93 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 

203,599,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.85 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้มจีาํนวนทัง้สิน้ 272,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 

ผ.ศ. อภฤิด ีเหมะจุฑา ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจําปี 2567 กล่าวแนะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย โดยมรีายชื่อตามขา้งต้น หลงั

กล่าวแนะนําผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวชญาภรณ์ เจรญิวงศ ์ชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีารดาํเนินการ

ประชุมและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
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1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ดร้บัมอบฉันทะใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม

แต่ละท่านจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามลําดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะนําเสนอขอ้มลูในแต่ละ

วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิาํหรบัวาระนัน้ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอื

ผู้รบัมอบฉันทะต้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล 

และในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะกรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบัมอบฉันทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ย

ทุกครัง้ 

3. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใน

วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับ

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าที่

จดัเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน ทัง้น้ี สําหรบัวาระที่ 5 การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ บรษิทัฯ จะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนน 

4. ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะ

ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียง

ลงคะแนน วาระที่ 3 4 5  และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ทีม่าประชุม  

โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักล่าวนัน้ หักออกจากจํานวนเสียง

ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้น้ีใน

กรณีทีไ่ม่มผีูใ้ดแสดงความเหน็คดัคา้น หรอืแสดงความคดิเหน็เป็นอย่างอื่น ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบ

หรอือนุมตัิเป็นเอกฉันท์ และเพื่อมใิห้เป็นการเสยีเวลาระหว่างทีร่อการนับคะแนนเสยีงจะให้พจิารณา

วาระถดัไป ทัง้น้ี กรณีดงัต่อไปน้ีจะถอืว่าเป็นบตัรเสยี 

(1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารทาํเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรอืไม่มกีารทาํเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย 

ซึง่แสดงว่าจะออกเสยีงลงคะแนนอย่างใด 

(2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มกีารลงลายมอืชื่อกํากบั 

(3) บตัรลงคะแนนทีไ่ม่มกีารลงลายมอืชื่อ 

บรษิทัฯ จะไม่นับบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการคาํนวณคะแนนเสยีง ยกเวน้วาระที ่6 ทีจ่ะนับบตัรเสยีเป็น

ฐานเสยีงในการคาํนวณคะแนนเสยีง 

สําหรบัผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ

ฉนัทะแลว้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะแลว้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัที ่12 เมษายน 2566 โดยมสีาํเนารายงานการประชุมซึง่ไดบ้นัทกึถูกต้องตรงตามมตขิองที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายและประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด และมกีารเผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ  เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มผีู้ใด

คดัคา้นหรอืขอแกไ้ข 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม โดยมผีูถ้อืหุน้ซกัถามโดยสรุปดงัน้ี 

นายกติตยิศ อาภาเกยีรตวิงศ ์ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ไดส้อบถามว่า บรษิทัฯ เคยจดัประชุมแบบ 

online บ้างหรอืไม่ เน่ืองจากเหน็ว่าในการประชุมของบรษิทัฯ ปีทีผ่่านมา ไดม้กีารขอแก้ไขเกี่ยวกบัการ

ประชุม online และเหตุใดบรษิทัฯ ไม่พจิารณาจดัประชุมแบบ online บา้ง 

นางสาวมนัญญา ฐตินัินทวรรณ ทีป่รกึษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา เป็นการขอ

แก้ไขขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการลงประกาศผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ไม่ใช่การแก้ไขเกี่ยวกบัการจดัประชุมผูถ้อื

หุน้แบบ online และบรษิทัฯ ไม่เคยมกีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้แบบ online เพราะผูบ้รหิารตอ้งการใหม้กีาร

พบปะระหว่างผูถ้อืหุน้กบับรษิทัฯ   

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูร้บัมอบฉนัทะจากนายสุพจน์ เอือ้ชยัเลศิกุลและนายกติตวิฒัน์ สุจรติพงศ ์ ตวัแทน

จากสมาคมผู้ถอืหุน้ไทย ได้กล่าวเสนอแนะว่าสมาคมผู้ถือหุ้นไทยไม่สนับสนุนเรื่องการจดัประชุมแบบ 

online ทางสมาคมฯ จงึรณรงค์การจดัประชุมแบบ onsite หรอื Hybrid เน่ืองจากเหน็ว่าการประชุมแบบ 

online เป็นการปิดกัน้การถามตอบระหว่างผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ การทีบ่รษิทัฯ ประสงค์จะพบปะกบัผูถ้อื

หุน้นัน้เป็นสิง่ทีถู่กต้องและเหมาะสม ประการแรกถอืว่าเป็นการใหเ้กยีรตกิบัผูถ้อืหุน้ ประการทีส่องเป็น

การบ่งชีเ้รื่องจรยิธรรมและธรรมาภบิาล ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ มุ่งเน้น จงึขอฝากไวด้ว้ยว่าหากบรษิทัฯ 

จะเลอืกจดังานประชุม online หรอื onsite ขอสนับสนุนการประชุมแบบ onsite 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566  

มติ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2566 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2566 ใหท้ีป่ระชุมทราบ  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มี

รายได้รวมทัง้สิ้น 1,659.31 ล้านบาท และกําไรสุทธ ิ74.68 ล้านบาท โดยบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จํากดั 

(บรษิทัย่อย) เปิดสาขาทัง้หมด 14 สาขา ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 

มจีาํนวนสาขาทัง้หมด 50 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล แบ่งเป็นแบรนด ์ไอแคร ์(Icare) 26 สาขา 

ฟาร์แมกซ์ (Pharmax) 22 สาขา ไวตามนิคลบั (Vitaminclub) 1 สาขา และซุปเปอร์ดรกั (Superdrug) 1 

สาขา และบรษิัท เฮลทเินส จํากดั (บรษิัทย่อย) มสีนิค้า แบรนด์ ไพร์ม (PRIME) เบซูโตะ (BESUTO) 

และ บอมสกนิ (BOMSKIN) วางจาํหน่ายรวม 41 รายการ  
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สาํหรบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 

13 พฤศจกิายน 2563 วาระที ่22 คณะกรรมการพจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักํิาหนดนโยบาย

เกีย่วกบัการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัดิงัน้ี  

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งไม่กระทาํการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

2.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

3.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4.  บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษารายละเอยีดของผูแ้จง้ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั 

5.  จดัใหม้นีโยบายและแนวทางการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ 

6.  จดัใหม้กีารควบคุมภายในใหเ้พยีงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

7.  จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และมาตรการการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ที่

เหมาะสม 

8.  จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพนักงานและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทราบถงึนโยบายการต่อตา้นทจุรติ

คอรร์ปัชัน่ 

9. จดัให้มกีารพฒันาระบบการบรหิารบุคลากร สร้างค่านิยมและวฒันธรรมในการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ 

10.  การจดัซื้อจดัจา้ง ตอ้งดาํเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขดัต่อระเบยีบ กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตังิาน 

นายเฉลมิเกยีรต ิพรุิณจนิดา ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า มขีอ้สงัเกต

จากงบการเงนิของบรษิทัฯ เกีย่วกบัตวัเลขค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีล่ดลงรอ้ยละ 2.9 แมว้่าบรษิทัฯ จะมี

การเปิดสาขาใหมเ่พิม่ขึน้จาํนวนมากกต็าม จงึอยากทราบว่าเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนใดทีล่ดลง 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล กล่าวชี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายในการเปิดสาขาจะมอียู่สองส่วนคอื รายจ่ายดา้นการ

ขายและรายจ่ายด้านการบรหิาร ซึ่งรายจ่ายของสาขาจะเป็นรายจ่ายด้านการขายทัง้หมด ซึ่งมอีตัรา

เพิม่ขึ้นค่อนขา้งมากแต่บรษิัทจะพยายามควบคุมค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี  ขณะที่ค่าใชจ้่ายด้านการบรหิาร 

ทมีบรหิารไม่ไดเ้พิม่กําลงัคน ใชส่้วนกลางเป็นคนบรหิารทัง้หมด จงึจะเหน็ภาพว่าลดลงหรอืเปลีย่นแปลง

เพยีงเลก็น้อย 

นายเฉลมิเกยีรต ิพรุิณจนิดา สอบถามเพิม่เตมิว่า สาขาทีเ่พิม่ขึน้ไม่ไดม้กีารใชค้นเพิม่ขึน้หรอือย่างไร 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล กล่าวชีแ้จงว่า ค่าใชจ้่ายพนักงานทีส่าขาเพิม่ขึน้อยู่ในค่าใชจ้่ายดา้นการขาย 

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกบัรายจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ดา้นการ

ขาย ว่ามาจากค่าจา้งพนักงานหรอืส่วนใด 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายหลกัๆ ของการเปิดสาขาจะประกอบดว้ย 2 ส่วนคอืค่าจา้ง

พนักงาน และค่าเช่า  

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง   ไดส้อบถามเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ คาดว่าแต่ละ

สาขาจะใชเ้วลาในการคนืทนุนานเท่าใด 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชี้แจงว่าจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) ของบรษิทัฯ จะอยู่ทีป่ระมาณ 6 เดอืน 

ถงึ 1 ปี แต่จุดคนืทุน (Payback Period) อยูท่ีป่ระมาณ 2 ปี ถงึ 2 ปีครึง่ 
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นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกบัรายได้ของบรษิทัฯ เมื่อ

เทียบกับจํานวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้น กับเมื่อเทียบกับจํานวนสาขาก่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เน่ืองจากเห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้ของสาขาที่เพิ่มขึ้นไม่เติบโต ถ้า

เปรยีบเทยีบกบัสาขาเดมิ มสีาเหตุมาจากอะไร เช่น ทําเลทีต่ัง้ หรอืลูกคา้ไม่รูจ้กั ถ้าเปรยีบเทยีบกนักบั

เมื่อก่อน ตอนน้ีสาขาเพิม่ แต่กําไรน้อยลง 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชีแ้จงว่า ก่อนเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ มสีาขาจาํนวน 26 สาขา ภายหลงั

จากเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในปีแรกเปิด 10 สาขา ปีที่สองเปิด 14 สาขา การเปิดสาขาใหม่จะใช้เวลา 

กว่าสาขาใหม่จะเริ่มไม่เป็นภาระหรอืไม่ขาดทุนใช้เวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี การเปิดสาขาใหม่ในอตัรา

ค่อนขา้งเรว็ คอืประมาณรอ้ยละ 30 ทําใหม้ผีลขาดทุนและเป็นภาระกบัสาขาเก่าอยู่ จงึเป็นเหตุผลทีท่าํ

ให้กําไรโดยรวมดูน้อยลง ในด้านหน่ึงถ้าไม่เปิดสาขาใหม่เพิม่เลย กําไรก็อาจจะดูค่อนขา้งโตกว่า แต่

บรษิทัฯ มคีวามประสงคก์ารเตบิโตระยะยาว จงึเป็นเหตุผลทีบ่รษิทัฯ เลอืกทีจ่ะเปิดสาขาเพิม่ขึน้ในอตัรา

ค่อนขา้งเรว็ ตามทีเ่คยกล่าว ตลาดในฝัง่รา้นยามมีลูค่าขนาดใหญ่มากเกอืบ 4 หมื่นล้านบาท แต่ว่ากลุ่ม

บรษิทัยงัมส่ีวนแบ่งตลาดน้อยมาก ซึง่การเพิม่ส่วนแบ่งตลาด คอืเป้าหมายหลกัในช่วงน้ี 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ไดส้อบถามว่า การทีแ่ต่ละรา้นมชีื่อทีแ่ตกต่าง

กนั มคีวามแตกตา่งกนัอย่างไร  

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทมีแบรนด์ทัง้หมด 4 แบรนด์ แยกตามกลุ่มลูกค้าและ

แตกต่างในรปูแบบรา้น กล่าวคอื รา้นฟารแ์มกซ์จะเปิดในหา้งหรอืคอมมนิูตีม้อลล ์(Community Mall) ไอ

แคร์จะเปิดในย่านตลาด ไวตามินคลบัเปิดในห้างเซ็นทรลั ซุปเปอร์ดรกัเปิดใกล้โรงพยาบาลศิริราช 

สนิคา้ทีว่างขายใกลเ้คยีงกนั แต่จะมรีปูแบบและการบรกิารทีอ่อกแบบมาเพือ่จบักลุ่มลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ไดส้อบถามเพิม่เตมิว่า รา้นขายยาของบรษิทัฯ 

เป็นการซื้อจากตวัแทนจําหน่ายแหล่งใหญ่ เพื่อมาขาย ม ีmargin กีเ่ปอร์เซน็ต ์และมส่ีวนลดใหลู้กคา้กี่

เปอรเ์ซน็ต ์

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชีแ้จงว่า margin เฉลี่ยรอ้ยละ 23 สนิคา้แต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากนั โดยมนีโยบาย

ราคาคอืราคาทีแ่ขง่ขนัได ้และจะมโีปรโมชัน่และส่วนลดขึน้อยู่กบัประเภทของสนิคา้ ตัง้แต่รอ้ยละ 1- 30 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนัคนเขา้ร้านยา

น้อยลงเน่ืองจากโควดิไม่ระบาดแลว้ บรษิทัฯ มนีโยบายรณรงคส่์งเสรมิอย่างไรเพื่อใหค้วามรูแ้ละกระตุ้น

ใหค้นเขา้มาใชบ้รกิาร 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชีแ้จงว่า ถา้พจิารณาจากยอดขายของรา้นยาของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยา เสรมิอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย ์เครื่องสําอางเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงก่อนหรอืหลงัการแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ กลุ่มเดยีวที่มผีลกระทบจากการลดลงของเชื้อโควดิคอื 

ATK หน้ากากอนามยั ภายหลงัโควดิมปีรมิาณขายลดลง  

นายสรวง สมานหมู่ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวเสนอแนะเกี่ยวกบัการเปิดสาขาของบรษิทัฯ 

ว่า เหน็ดว้ยกบัการเปิดสาขาเพิม่ขึน้ของบรษิทัฯ และเหน็ว่าเริม่มกีารเปิดสาขากระจายไปตามปรมิณฑล

บา้งแลว้ และขอสอบถามว่า บรษิทัฯ มแีผนจะขยายไป เช่น แถวรงัสติบา้งหรอืไม่   
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ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชี้แจงว่า บรษิัทฯ มแีผนขยายทัง้กรุงเทพและปรมิณฑล ช่วงหลงัจะเน้นแถบ

พืน้ทีท่ีม่กํีาลงัซื้อสงูก่อน เพราะใหผ้ลตอบแทนค่อนขา้งเรว็  

นายสรวง สมานหมู่ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  มคีาํถามเพิม่เตมิ เหน็ดว้ยในเรื่องของ Sustainability 

และอยากเหน็รา้นยาฟารแ์มกซ์เป็นรา้นยาอนัดบัตน้ๆ ขอทราบกลยุทธข์องบรษิทัฯ  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ได้กล่าวสรุปว่า กลยุทธ์ของบรษิทัฯ คอืทําให้รา้นยาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

คอืเป็นรา้นยาทีม่ทีุกอย่าง เป็นทีพ่ึง่ เขา้ถงึชุมชน น่ีคอืเหตุผลหลกัทีท่ําใหต้อ้งขยายสาขาใหค้รอบคลุม

ทุกพืน้ที ่ 

นายวชิยั กิตติวงษ์พฒันา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายการบรหิาร

ลดลงจากอดตีทีจ่ะอยู่ทีป่ระมาณ 19 - 21 ล้านบาท แต่ไตรมาสล่าสุดอยู่ทีป่ระมาณ 16 ล้านบาท และใน

อนาคต กลุ่มบรษิทัจะมค่ีาใชจ้่ายตามค่าเฉลี่ยของไตรมาส 1-3 หรอืจะเป็นไปตามค่าใชจ้่ายของไตรมาส 

4 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอาจจะยงัทําได้ไม่ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายในส่วน

บรหิารในเรื่องของโบนัสตัง้ไวต้ามงบประมาณการ เมื่อมกีารพจิารณาตามผลประกอบการจงึปรบัลดลง 

ถ้าจะพจิารณาค่าใชจ้่ายบรหิารรายไตรมาส ใชค่้าใชจ้่ายทัง้ปีน้ีหารจาํนวนไตรมาสน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยต่อ

ไตรมาส 

ประธานฯ จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2566 

มติ ทีป่ระชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2566 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ  สาํหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2566  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอารยา ตนัธนสนิ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงานงบการเงนิ

รวมของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ต่อทีป่ระชุม โดยสรุปดงัน้ี 

นางอารยา ตันธนสิน กล่าวรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เฮลท์ลีด จํากัด 

(มหาชน) และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 มรีายละเอยีดทีส่าํคญั ดงัน้ี 

กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วม 1,659.31 ลา้นบาท สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 7.87 จากรายไดร้วม 1,538.21 ล้านบาทงวดประจําปี 2565 มกํีาไรสุทธ ิ74.68 ล้านบาทสําหรบั

รอบปี บญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 36.84 จากกําไรสุทธ ิ118.23 ล้าน

บาทของงวดประจาํปี 2565 ทัง้น้ีมสีาเหตุหลกั 2 ประการ 

ประการที ่1 อตัรากําไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัลดลง จากรอ้ยละ 24.76 ในปี 2565 เป็นรอ้ยละ 23.06 ในปี 2566 

เป็นผลมาจากสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโควดิ 19 และสนิคา้ของบรษิทั เฮลทเินส จํากดั (บรษิทัย่อย) มอีตัรา

กําไรขัน้ตน้ลดลงและมยีอดขายปรบัตวัลดลง  

ประการที ่2 กลุ่มบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายการจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.97 เน่ืองจากมค่ีาใชจ้่ายของสาขา

ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ และในปี 2566 บรษิทัฯ มกํีาไรต่อหุน้ 27 สตางค ์ลดลงรอ้ยละ 36.84 จาก 43 สตางค ์ในปี 

2565  
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สาํหรบังบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 1,382.35 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.31 สนิทรพัย์

ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนัียสําคญั ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์, สนิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่

คอืสนิทรพัยข์องสาขาและสญัญาเช่าพืน้ทีข่องสาขา  

กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวม 414.29 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.67 หน้ีสินที่

เพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั ไดแ้ก่ หน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งจากการเปิดสาขาใหมท่ัง้สิน้ ไดแ้ก่ ประมาณการหน้ีสนิ

สาํหรบัตน้ทุนรือ้ถอน หน้ีสนิตามสญัญาเช่า และส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 

ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 กลุ่มบรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 968.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.77  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้สอบถามเกี่ยวกบังบการเงนิ หวัขอ้งบดุล 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ 255 ลา้นบาท กจิกรรมเพื่อการลงทุน

ไดเ้งนิมาจากอะไร หน่วยลงทุนคอืหน่วยลงทุนอะไร 

นางอารยา ตนัธนสนิ  ไดช้ี้แจงว่า เงนิสดทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการปรบัเปลีย่นการลงทุน บรษิทัฯ ขายหน่วย

ลงทุนมาเป็นการฝากเงนิในธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกองทุนที่ลงทุนเป็นกองทุนตลาดเงนิ (Money Market 

Funds)  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง   สอบถามเพิม่เตมิว่า ในการขายนัน้ บรษิทัฯ 

ได้กําไรหรือขาดทุน และขอรายละเอียดเพิม่เติม เช่น ลงทุนไปเท่าใด ขายไปได้กําไรส่วนต่างเท่าใด 

ลงทุนนานหรอืไม่ 

นางอารยา ตนัธนสนิ ตอบว่า บรษิทัฯ มกํีาไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัฯ ไดล้งทุน ตัง้แต่

ภายหลงั IPO โดยเป็นการบรหิารการเงนิ และส่วนผลกําไรทีส่ามารถรายงานไดเ้ป็นไปตามทีป่รากฏใน

งบการเงนิ ผลกําไรจากการลงทุนประมาณ 6,670,000 บาท 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเหตุผลในการขาย  

นางอารยา ตนัธนสนิ ชี้แจงว่า เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีหล่งเงนิฝากทีม่คีวามเสีย่งตํ่าและใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี

เมื่อพจิารณาผลตอบแทนเทยีบกบัความเสีย่งแลว้ เหน็ว่าไดผ้ลตอบแทนทีใ่กล้เคยีงกนั แต่มคีวามเสีย่ง

น้อยกว่า ณ ช่วงเวลาทีด่าํเนินการ 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง มคีําถามเพิม่ บรษิทัฯ ไม่ไดล้งทุนในหุน้กู้หรอื 

ซึง่ไดร้บัผลตอบแทนทีป่ระมาณรอ้ยละ 4  

นางอารยา ตนัธนสนิ ชี้แจงว่าการพจิารณาลงทุนหุ้นกู้ของบรษิัทฯ จะเป็นหุ้นกู้ที่มกีารจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอือยู่ในกลุ่มน่าลงทุน (Investment Grade) มงีบการเงนิทีแ่ขง็แรง และลงทุนในหุน้กู้ระยะสัน้เป็น

หลกั 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามถงึวตัถุประสงค์ของเงนิกูย้มืบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนั 7 ลา้นบาท  

นางอารยา ตนัธนสนิ ตอบวา่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้และไดร้บัชาํระคนืแลว้ 
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นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ขอใหช้ี้แจงความหมายที่ระบุใน (แบบ 56-1 

One Report) หน้า 117 มคีวามหมายอย่างไร และมผีลกระทบกบับรษิทัฯ อย่างไร 

นางสาวลสติา มากตั ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากดั ไดช้ี้แจงว่า Key 

audit matter คอืเรื่องทีผู่ส้อบบญัชใีหค้วามสําคญัในการตรวจสอบ โดยขอ้มูลในหน้ารายงานของผูส้อบ

บญัชจีะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามตาราง ตารางด้านซ้ายแสดงถึงรายการที่ผู้สอบบญัชพีจิารณาว่าเป็น

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบ และเหตุผลประกอบการพจิารณา ตารางดา้นขวาแสดงถงึวธิกีารตรวจสอบ

ของผูส้อบบญัช ี

นายศกัดิช์ยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่ได้รบัจากการ

ส่งเสรมิดา้นการขายและการตลาด  

นางสาวลสติา มากตั ชี้แจงว่า เน่ืองจากลกัษณะธุรกจิของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัไดร้บัเงนิสนับสนุนการ

ส่งเสรมิการขาย และการตลาดจากคู่ค้าหลากหลายประเภท ซึ่งมคีวามหลากหลายของเงื่อนไข ผู้สอบ

บญัชจีงึใหค้วามสาํคญักบัการรบัรูร้ายไดคู้่คา้ 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกบั จํานวนสินค้าคงเหลอื 

(stock) ของสนิคา้ชุดตรวจโควดิ เน่ืองจากมกีารจาํหน่ายน้อยลง จะทาํใหส้นิคา้หมดอายุไปก่อนหรอืไม่ 

นายศุภกร พนัธุกานนท ์กรรมการและประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร ไดช้ี้แจงว่า ในส่วนของชุดตรวจ

โควดิและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ บรษิทัฯ จะมกีารเฝ้าติดตามตลอด แม้ว่าโควดิจะ

ลดลงแต่กเ็ป็นการลดลงตามลําดบัไม่ไดเ้ป็นการลดลงแบบทัง้หมดทนัท ีดงันัน้ จํานวนการสัง่ซื้อกท็ยอย

ลดลงตามลําดบัดว้ย อายุอตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอือยู่ทีป่ระมาณไม่เกนิ 1 เดอืน ดงันัน้จงึไม่

มปัีญหาเรื่องของเสื่อมคุณภาพ 

นายฐติพิงศ ์โสภณอุดมพร ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  สอบถามเรื่องอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิที ่10, 13 และ 14 บรษิทัฯ ถอืกรรมสทิธิไ์วเ้พื่อประโยชน์ใด และเขา้ใจว่า

น่าจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ จงึไดม้กีารขายไปเมื่อเดอืนกุมภาพนัธท์ีผ่่านมา ไม่ทราบว่าขายราคาเท่าไหร่  

นางอารยา ตนัธนสนิ ชีแ้จงว่า อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนหมายถงึคลงัสนิคา้เดมิทีใ่ชม้าตัง้แตต่อนเริม่

เปิดดาํเนินธุรกจิของไอแคร์ เมื่อมกีารขยายกจิการ จงึมกีารลงทุนคลงัสนิค้าทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ และขาย

คลงัสนิคา้เดมิ  

นายฐติพิงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถงึคลงัสนิคา้ใหม่ว่าเป็นการสร้าง

หรอืซื้อมา และมพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้คดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์

นางอารยา ตนัธนสนิ ชีแ้จงว่า เป็นการซื้อ  

นายศุภกร พนัธุกานนท์ กล่าวชี้แจงเพิม่เตมิว่าพื้นทีใ่ชส้อยของคลงัแห่งใหม่อยู่ทีป่ระมาณ 3,000 กว่า

ตารางเมตร มขีนาดใหญ่กว่าคลงัเดมิประมาณ 3 เท่า เพื่อรองรบัการขยายสาขา โดยคลงัสนิคา้แห่งใหม่

ตัง้อยู่ทีอํ่าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี 

นายภาคยภ์ูม ิศริหิงสท์อง ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามงบกระแสเงนิสด เหตุผลทีเ่งนิสดทีจ่่าย

เพื่อซื้อที่ดนิและอุปกรณ์ของปีล่าสุดมจีํานวนน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทัง้ทีก่ลุ่มบรษิัทมกีารขยายสาขา
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จาํนวนเพิม่ขึน้ และขอใหแ้จกแจงขอ้มลูว่าจาํนวนใดใชส้าํหรบัการขยายสาขา หรอืจาํนวนเท่าใดใชใ้นการ

ขยายคลงัสนิคา้ 

นางอารยา ตันธนสิน ได้ชี้แจงว่า ปี 2566 เป็นการลงทุนในสาขาทัง้หมด แต่ปี 2565 จะรวมการซื้อ

คลงัสนิคา้ประมาณ 40 ลา้นบาท 

นายปราโมทย์ ลบิรตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าส่วนแบ่งกําไรจากบรษิัทย่อยทีใ่ชว้ธิี

ส่วนไดเ้สยี หน้า 124 เกดิจากอะไร  

นางอารยา ตนัธนสนิ ตอบว่า เป็นกําไรของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100  

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ถามว่าคอืบรษิทัอะไรบา้ง 

นางอารยา ตนัธนสนิ ตอบว่าคอื บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จาํกดั และบรษิทั เฮลทเินส จาํกดั 

นายฐติพิงศ ์โสภณอุดมพร ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ถามถงึสาเหตุทีกํ่าไรของบรษิทัย่อยลดลง 

นางอารยา ตนัธนสนิ ไดช้ี้แจงว่า เป็นผลจากการทีบ่รษิทั ไอแคร์ จํากดั มสีาขาเพิม่ขึน้ ต้นทุนในการจดั

จาํหน่ายจงึเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

นายฐติพิงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหท้ราบรายละเอียดว่าแต่ละบรษิทัลดลง

เท่าใด 

นางอารยา ตนัธนสนิ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ดจูากในหมายเหตุหมายเลข 12 หน้า 159  

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้วและ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานแล้ว รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจาํปีทีไ่ดจ้ดัส่งไป

ยงัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิัทฯ  สําหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง 

ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย  206,216,042 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง           0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง   

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานส้ินสุด ประจาํปี 2566  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานวาระน้ีต่อที่

ประชุม  

 ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ในแต่ละปี ภายหลงัการหกั

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ อาจพจิารณาจ่ายเงนิ

ปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีกํ่าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง

ทางการเงนิ และความจาํเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารกจิการ และแผนการขยายธุรกจิใน

อนาคต รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ 
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จากงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แล้ว บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธจิากผลการดําเนินงานเป็นจํานวนรวมทัง้สิ้น 74,678,566 บาท และตามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธจิาํนวน 74,678,566 บาท  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจาก 

กําไรสะสมและกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จํานวน 

272,000,000 หุน้ คดิเป็นเงนิจาํนวน 40,800,000 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏรายชื่อ ณ วนักําหนดสทิธ ิ

ผูถ้อืหุน้ เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลวนัที ่14 มนีาคม 2567 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผล

ภายในวนัที ่10 พฤษภาคม 2567 ดงันัน้ อตัราเงนิปันผลประจาํปี 2566 ทีจ่่ายเทยีบกบักําไรสุทธติามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการเท่ากบัรอ้ยละ 54.63 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ   

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแลว้ 

ดงันัน้ 

จงึไม่ตอ้งตัง้สาํรองตามกฎหมายเพิม่เตมิอกี  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล สําหรบัผลการดําเนินงานสิ้นสุด 

ประจาํปี 2566  

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้ว จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ  

0.15 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 272,000,000 หุ้น คดิเป็นเงนิจํานวน 40,800,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุน้ที่

ปรากฏรายชื่อ ณ วนักําหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลวนัที ่14 มนีาคม 2567 (Record 

Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่10 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดว้ยคะแนน

เสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย  206,216,043 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง   

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอารยา ตนัธนสนิ เป็นผูร้ายงานวาระน้ีต่อทีป่ระชุม  

นางอารยา ตันธนสิน ได้แจ้งว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 18 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการคดิเป็น

จํานวนหน่ึงในสาม หรอืจํานวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสามจะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการทีจ่ะออก

จากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทให้ใช้วธิจีบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ง

กรรมการของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2567 มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี 

1) ผ.ศ. อภฤิด ีเหมะจฑุา       กรรมการอสิระ 

2) นางมทัยา พนัธุกานนท ์                 กรรมการ 

3) ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล  กรรมการ 
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โดยคณะกรรมการได้พจิารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั และคุณสมบตัขิองกรรมการในดา้น

ต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เห็นว่าคุณสมบตัิ

ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ  และกรรมการทัง้ 3 ท่านไม่เป็นผู้มี

คุณสมบตัติ้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุ้นในกจิการใดทีม่ส่ีวนแข่งขนักบั

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ   

นอกจากน้ี คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  และมคุีณสมบตัเิป็นไปตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้กําหนดทีเ่กีย่วกบักรรมการอสิระ โดยรายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่่ง

มาดว้ยลําดบัที ่4 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้ว จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งเป็น

กรรมการทีต่้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหน่ึงดว้ย

คะแนนเสยีง ดงัน้ี 

1) ผ.ศ. อภฤิด ีเหมะจฑุา 

เหน็ดว้ย  206,216,045 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง   

2) นางมทัยา พนัธุกานนท ์

เหน็ดว้ย  206,216,045 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง   

3) ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล 

เหน็ดว้ย  206,216,045 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง   

 

  



- 12 - 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานวาระน้ีต่อที่

ประชุม  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดก้ล่าวชีแ้จงว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการสําหรบัปี 2567 จากความรบัผดิชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท และ

ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่

ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัฯ กําหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของ

ตลาด 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบ เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

และอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมในอตัรา

เดยีวกบัปี 2566 รายละเอยีดดงัน้ี 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 

กรรมการบรษิทั 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

หมายเหต:ุ 1. เบีย้ประชมุจะจ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุเท่านัน้ 

2. กรรมการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํในฐานะพนักงานของบรษิทัฯ จะไมไ่ดร้บั

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษิทั 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2567 

มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ

ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย  206,216,045 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางมารยาท ธรีโตมร เป็นผูก้ล่าวรายงานวาระน้ีต่อทีป่ระชุม 

นางมารยาท ธรีโตมร ไดก้ล่าวรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ  โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอสิระของผู้สอบบญัช ีและค่าตอบแทนการ

สอบบญัชแีลว้  มคีวามเหน็และเสนอใหแ้ต่งตัง้  
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1) นางสาวลสติา  มากตั   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9039  หรอื  

2) นายวรี ์  สุจรติ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7103  หรอื 

3) นางสาวเพญ็ศร ี ธรรมวโรดม  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4923  หรอื 

4) นางสาววราภรณ์  เกรยีงสุนทรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5033 

จากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2567 โดย

ให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  ในกรณีที่ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให ้บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบ

บญัช ีจาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั ทาํ

หน้าที่แทน โดยผู้สอบบญัชไีม่ได้ให้บรกิารอื่นๆ แก่บรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบั

บรษิทัฯ / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมี

ความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และกําหนดค่าตอบแทนใน

การตรวจสอบบญัชปีระจาํปี 2567 เป็นเงนิจาํนวนไม่เกนิ 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบัผูส้อบบญัชไีดเ้ริม่นําระบบเอไอมาใช้

ในการตรวจสอบแล้วหรอืยงั และบรษิทัฯ มคีลงัยาที่เป็นส่วนกลางหรอืไม่ ในการเบกิสนิค้าจะต้องเบกิ

จากคลงัทีใ่ด และในอนาคตจะสรา้งคลงัยากลางหรอืไม่ 

นางสาวลสติา มากตั ผูส้อบบญัช ีชีแ้จงว่า ผูส้อบบญัชไีดม้กีารนําเครื่องมอืทางเทคโนโลยเีขา้ช่วยในการ

ตรวจสอบ ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มลู และการประเมนิความเสีย่ง  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเกีย่วกบัค่าสอบบญัชเีปรยีบเทยีบกบัปีก่อน

หน้า การนําเทคโนโลยเีอไอเขา้มาใชจ้ะลดค่าสอบบญัชลีงบา้งหรอืไม่ 

นางมารยาท ธรีโตมร ชี้แจงว่าค่าสอบบญัชสีําหรบัปี 2567 มไิดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากปี 2566 นางสาวลสิ

ตา มากตั ผูส้อบบญัช ีชี้แจงว่าในการประเมนิค่าสอบบญัช ีผูส้อบบญัชไีดพ้จิารณาในหลากหลายปัจจยั

ร่วมกนั เช่น การประเมนิชัว่โมงการทาํงาน การประเมนิจาํนวนรายการ (Transaction) ของบรษิทั ซึ่งจะ

ทาํการพจิารณาตามขอ้มลูของบรษิทัในแต่ละปี 

ตอบคาํถามเรือ่งคลงัยา นายศุภกร พนัธุกานนท ์ตอบว่า คลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีบ่างใหญ่ นนทบุร ี

และจะมรีถวิง่ส่งทุกวนั แลว้แต่สาขา บางสาขากส่็งทุกวนั บางสาขากส่็งวนัเวน้วนั 

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าสอบบญัชทีีข่ออนุมตัเิป็น

เงนิไม่เกนิ 3 ลา้นบาทนัน้ ในปีทีผ่่านเบกิใชท้ัง้จาํนวนหรอืไม ่ถา้มส่ีวนเกนิจะไม่สามารถเบกิเกนิวงเงนิใช่

หรอืไม ่

นางมารยาท ธรีโตมร ชีแ้จงว่า ค่าสอบบญัชทีีข่ออนุมตัคิอื 3 ลา้นเท่ากบัปีทีแ่ลว้  

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัช ีตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอ 
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มติ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัช ีตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย จาํนวน 206,218,445 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีงจาํนวน 0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง   

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุว่า มที่านใดตอ้งการเสนอวาระอื่นในการประชุมครัง้น้ี

หรอืไม่ เมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ระชมุ ประธานฯ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามเพิม่เตมิ 

ซึง่มผีูถ้อืหุน้ 

ไดส้อบถามดงัน้ี 

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของ

สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) หรอืไม่ และม ีMargin เท่าใด  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ตอบว่า บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการของสปสช. ประมาณ 30 สาขา สิง่ทีภ่าครฐั

จ่ายใหค้อื 180 บาทต่อหวัต่อการใชส้ทิธ ิ1 ครัง้ สิง่ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการไม่ใช่เฉพาะ

กําไร  

แต่จุดมุ่งหมายหลกัคอืการไดลู้กคา้ใหม่ๆ เพิม่ขึน้ สาขาใหม่ๆ กจ็ะเขา้ร่วมโครงการ 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามนโยบายของรฐับาลโครงการแจกเงนิ 10,000 

บาท จะใชซ้ื้อยาในรา้นขายยาของกลุ่มบรษิทัไดห้รอืไม่ กลุ่มบรษิทัจะเขา้ร่วมโครงการหรอืไม ่

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ตอบวา่ ตอนน้ียงัไม่มรีายละเอยีดเงือ่นไขของโครงการ ถา้เงือ่นไขเปิดโอกาสให้

เขา้ร่วมโครงการได ้รา้นยาของกลุ่มบรษิทัเขา้ร่วมโครงการแน่นอน 

นายฐติพิงศ ์ โสภณอุดมพร ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ขอใหผู้บ้รหิารอธบิายเรื่องตน้ทุนทางการเงนิ 

ตามงบการเงนิของบรษิทัฯ เน่ืองจากบรษิทัฯ มเีงนิสดมากมาย ทาํไมมตีน้ทุนทางการเงนิ 

นางอารยา ตนัธนสนิ ได้กล่าวชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเงนิเป็นวธิกีารบนัทกึบญัชเีรื่องสญัญาเช่า ตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 แต่ไม่ไดห้มายถงึดอกเบีย้ธนาคาร 

นางสาวลสติา มากตั อธบิายการบนัทกึรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เพิม่เตมิ

ว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า สญัญาเช่าที่มลีกัษณะเขา้ตาม

ขอบเขตทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงนิกําหนดจะถูกบนัทกึเป็นหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยวดัมูลค่า

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่ายชําระ ณ วนัทีท่ํา

รายการ ซึ่งเท่ากบัจํานวนทีต่้องจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่า 

ทําใหม้กีารบนัทกึดอกเบีย้ดงักล่าวเป็นตน้ทุนทางการเงนิในงบการเงนิ ทัง้น้ี ต้นทุนทางการเงนิดงักล่าว

มไิด้แสดงถึงจํานวนเงนิสดที่จ่ายชําระค่าดอกเบี้ย แต่เป็นการแสดงดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าซึ่ง

คาํนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าปัจจุบนับรษิทัฯ มสีาขาใหม่ทัง้หมด 50 

สาขาถูกหรอืไม ่แต่ละสาขาเป็นเจา้ของทีด่นิหรอืเช่าทัง้หมด 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ตอบว่า ณ 31 ธนัวาคม 2566 ม ี50 สาขา ทุกสาขาเป็นการเชา่  
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นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า มโีครงการขยายปีละกี่สาขา และจะ

หยุดขยายสาขาเมื่อใด 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ตอบว่าปีน้ีมแีผนขยาย 20 สาขาและคงขยายทุกปี แต่ขึน้อยู่กบันโยบายว่าจะ

ขยายปีละกีส่าขา ตอ้งเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูร้บัมอบฉนัทะจากนายสุพจน์ เอือ้ชยัเลศิกุลและนายกติตวิฒัน์ สุจรติพงศ ์ตวัแทน

จากสมาคมผูถ้อืหุน้ไทย กล่าวชื่นชมบรรยากาศในการจดัประชุมแบบ onsite และขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณา

จัดประชุมแบบ onsite ต่อเน่ืองต่อไป หรือการจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

สอบถามไดอ้ย่างเตม็ที ่

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง เสนอให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) สาํหรบัผูถ้อืหุน้ใหเ้ขา้เยีย่มชมกจิการบา้ง  

นายวิชยั กิตติวงศ์วฒันา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงหลกัการในการเปิดสาขาต่างๆ 

ยกตวัอย่าง แบรนด์ฟาร์แมกซ์ ซึ่งมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ แต่เหน็ว่ามจีํานวนลูกคา้ใชบ้รกิารค่อนขา้งน้อย 

และสนิคา้ภายในรา้นกด็คู่อนขา้งหลวม โดยเหน็จากสาขาอ่อนนุช 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดช้ี้แจงว่า การเลอืกสาขาจะใหญ่หรอืเลก็ ขอ้แรก สาขาของกลุ่มบรษิทัมกัจะมี

ขนาดค่อนขา้งใหญ่ เน่ืองจากมสีนิค้าประมาณ 10,000 SKU แต่สาขาใส่ได้ประมาณ 5,000 SKU การ

เลอืกขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็มอีงคป์ระกอบหลายอย่างมาก อาทเิช่น กําลงัซื้อของชุมชน ตามทีผู่ถ้อืหุน้

ยกตวัอย่างสาขาอ่อนนุช บรษิทัฯ เหน็ว่าสาขาน้ีกําลงัซื้อค่อนขา้งมมีาก ปรมิาณรถค่อนขา้งหนาแน่นมาก 

ข้อสองคือเรื่องของค่าเช่า ถ้าราคาดี ก็อาจจะเลือกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อมีการจัดเก็บสินค้าในอนาคต มี

องคป์ระกอบหลายอย่างประกอบกนั และกม็เีปิดขนาดเลก็ดว้ยเช่นกนั อย่างเช่น สาขาเสนาเฟส  

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ผู้บรหิารใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเพื่อให้ผูถ้อืหุน้

เขา้ใจบรษิทัฯ มากขึน้ 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดก้ล่าววา่ บรษิทัฯ ประสงค์จะเป็นทีห่น่ึงในใจผูบ้รโิภค โดยก้าวแรกอยากใหผู้้

ถอืหุน้เป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ เพื่อจะไดบ้อกใหบ้รษิทัฯ ทราบว่ามขีอ้ดอีะไร หรอืต้องปรบัปรุงในส่วนใด 

เป้าหมายของท่านประธานบรษิทัคอื อนาคตกําลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะ

เป็นสิง่จําเป็น การเขา้ถึงชุมชนจะทําใหไ้ม่ต้องไปโรงพยาบาล แต่มาที่เราจะมยีาทุกอย่างและอุปกรณ์

ทางการแพทยค์รบ และจุดแขง็ของเราคอืการมเีภสชักรประจํา เราอยากใหย้าจ่ายโดยเภสชักรเท่านัน้ 

ปัจจุบนัภาพของเราชดัเจนขึน้และไดเ้ปรยีบกว่ารา้นอื่น  

นายสรวง สมานหมู่ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวชื่นชมและแสดงความเหน็ดว้ยกบัการขยาย

สาขาของบรษิทัฯ โดยเฉพาะการเปิดสาขาใกล้กบั คลนิิกพรเีมยีมรามาธบิด ีเฮลธ์ สเปซ (ผูป่้วยนอก) ที่

สาขาพาราไดซ์ พารค์ หรอืโรงพยาบาลศริริาช จงึขอทราบกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในการเปิดสาขา การสรา้ง

แบรนดิง้  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ชีแ้จงว่า การเปิดสาขาใกล้กบัพืน้ทีใ่หบ้รกิารของคลนิิกพรเีมยีมของรามาธบิดกี็

เป็นความตัง้ใจ เวลาทีเ่ราไปโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทยห์ลายๆ อย่างกจ็ะไม่ม ีจะต้องมาหาไมเ้ทา้ที่

รา้นยา บรษิทัฯ จงึอยากจะเตมิเตม็ส่วนต่างๆ ใหก้บัคนไข ้โดยไม่ตอ้งเดนิทางไปไกล 

นายปราโมทย์ ลบิรตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีจําหน่ายสินค้าอื่น

นอกจากยาหรอืไม ่

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล แจง้ว่า บรษิทัฯ มจีาํหน่ายทุกอย่าง ยาโรคเรือ้รงั เสรมิอาหารและวติามนิ อาหาร

ทางการแพทย ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
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นายธรีชาต ิกจิรุ่งเรอืงไพศาล ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ตอนน้ีบรษิทัฯ เปิดสาขาจาํนวน

มาก มีเภสัชกรเพียงพอหรือไม่  และค่าจ้างเทียบกับ chain drug store ที่อื่นแล้วเป็นอย่างไร  

และมผีลประโยชน์อะไรใหก้บัเภสชักรทีอ่ยากมาทาํงานร่วมกบักลุ่มบรษิทั  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดช้ีแ้จงว่า ค่าจา้งใกลเ้คยีงกบัทีอ่ื่น และเภสชักรหายากขึน้ แต่การทีเ่ภสชักรมา

อยู่กบักลุ่มบรษิทัจาํนวนมาก เหตุผลขอ้แรกคอืกลุ่มบรษิทัมคีวามเป็นวชิาชพีตัง้แต่ต้นอย่างชดัเจน จ่าย

ยาตามหลกัวชิาการไม่ไดเ้ป็นการจ่ายยาเพื่อทาํยอด และกลุ่มบรษิทัรบัน้องนักศกึษาเภสชักรฝึกงานมา

ตัง้แต่ปี 4 รวมถงึเภสชักรจบแล้วตอ้งสอบใบประกอบวชิาชพี กลุ่มบรษิทัจดัสอบใบประกอบวชิาชพีดว้ย 

ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มนักศกึษาและเภสชักร เรามสีงัคมเภสชักรถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ 

นายธรีชาต ิกจิรุ่งเรอืงไพศาล สอบถามเพิม่เตมิถงึแผนของปีน้ี ว่าปีน้ีกลุ่มบรษิทัไดพ้ืน้ทีเ่ปิดสาขาแลว้กี่

สาขา  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ตอบว่าปีน้ีเปิดดาํเนินการแลว้ 2 สาขา จาก 20 สาขา และไดพ้ืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 

14 สาขา  

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าเป้าหมายการขยายสาขา  

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดแ้จง้ว่า เป้าหมายเปลี่ยนไปแต่ละปี และมเีป้าหมายจะเปิดสาขาใหค้รอบคลุม

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล แต่อาจจะไม่สามารถตอบไดว้่าจะเปิดอกีกีส่าขา ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั  

นางสาวสุพตัรา สทิธชิยั ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเกีย่วกบัเงนิทุนทีใ่ชใ้นการเปิดสาขา 

ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกุล ไดต้อบว่า บรษิทัฯ ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการทีไ่ดร้บัจากการประกอบ

กจิการ และเงนิทีไ่ดร้บัจาก IPO ในการเปิดสาขา เงนิ IPO ใชห้มดแล้ว ตามรายงานการใชเ้งนิเพิม่ทุนที่

แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ประธานฯ จงึกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 12.40 น. 
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